

Số : 1075/CĐĐS
V/v Hướng dẫn bình xét
đanh hiệu thi đua năm 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ Công văn số 3558/ĐS-VP ngày 31/10/2023 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc hướng dẫn tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai xây dựng kế hoạch thi đua năm 2024;

Căn cứ Công văn số 4125/ĐS-VP ngày 12/12/2023 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông báo kết quả xét danh hiệu thi đua năm 2023;

Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Trường Cao đẳng Đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 632/QĐ-CĐĐS ngày 16/11/2021;

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường hướng dẫn việc bình xét danh hiệu thi đua năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc như sau:

1. Các đơn vị căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Trường Cao đẳng Đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 632/QĐ-CĐĐS ngày 16/11/2021, triển khai tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua cá nhân (Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở) và đăng ký danh hiệu thi đua tập thể của đơn vị.

2. Tỷ lệ bình xét danh hiệu thi đua năm 2023:

a) Đối với danh hiệu thi đua tập thể.

Năm 2023, Trường được Tổng công ty tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến của Tổng công ty". Do đó, tỷ lệ xét danh hiệu thi đua "Tập thể Lao động tiên tiến" không quá 60% tổng số các đơn vị của Trường, danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" không quá 15% tổng số "Tập thể lao động tiên tiến".

b) Đối với danh hiệu thi đua cá nhân

Tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" được đề nghị danh hiệu cá nhân "Lao động tiên tiến" không quá 70% tổng số CBCNV của đơn vị; danh hiệu "chiến sỹ thi đua cơ sở" được đề nghị không quá 15% tổng số cá nhân "Lao động tiên tiến";

Tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" được đề nghị danh hiệu cá nhân "Lao động tiên tiến" không quá 65% tổng số CBCNV của đơn vị; danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" được đề nghị không quá 15% tổng số cá nhân "Lao động tiên tiến";

Tập thể không đạt các danh hiệu thi đua “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Tập thể Lao động tiên tiến” được đề nghị danh hiệu cá nhân “Lao động tiên tiến” không quá 55% tổng số CBCNV của đơn vị; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được đề nghị không quá 15% tổng số cá nhân “Lao động tiên tiến”;

Tập thể không đăng ký thi đua sẽ không xem xét danh hiệu thi đua tập thể; tỷ lệ danh hiệu cá nhân “Lao động tiên tiến” không quá 40% tổng số CBCNV của đơn vị; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được đề nghị không quá 10% tổng số cá nhân “Lao động tiên tiến”; Đối với các đơn vị này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sẽ không xem xét danh hiệu thi đua cá nhân đối với Trưởng đơn vị và tổ trưởng Công đoàn đơn vị.

Lưu ý:

Các đơn vị lập danh sách đề nghị danh hiệu thi đua cá nhân theo thứ tự từ trên xuống theo số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường sẽ đối chiếu với danh hiệu tập thể của đơn vị đã được Hội đồng công nhận để tính số người đạt danh hiệu thi đua cá nhân theo tỷ lệ tương ứng, nếu quá số lượng sẽ thực hiện cắt giảm số người đơn vị đề nghị quá quy định theo nguyên tắc từ dưới lên theo danh sách đề nghị của đơn vị.

Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm 2023 gửi về phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Vân) trước ngày 27/12/2023 để tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xét các danh hiệu thi đua năm 2023 theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Trương Trọng Vương